

## **GosuGamers Vietnam Game Esports - Thể thao điện tử Esports Việt Nam Thế Giới**

Website <https://www.gosugamers.vn/>

Pinterest <https://www.pinterest.com/gosugamersdotvn/>

About <https://about.me/gosugamersvn>

Blogspot <https://gosugamersvn.blogspot.com/2022/03/gosugamers.html>

Địa chỉ: 469 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000 Mail [gosugamersvn@gmail.com](mailto:gosugamersvn@gmail.com) Hashtags #gosugamers #thethaodientu #esports #conggame #tingame.

GosuGamers Vietnam mang đến cho bạn những thông tin mới nhất Esports liên quan đến bài viết, dữ liệu, lịch thi đấu và bảng xếp hạng esports thế giới. Nguồn thông tin đáng tin cậy về các giải esports trên thế giới. Nhiệm vụ của chúng tôi tại GosuGamers là cung cấp nội dung và tường thuật chất lượng nhất về esports.



**Chào mừng tới GosuGamers Vietnam!**

GosuGamers Vietnam là gì? Thực sự bản thân mặt chữ đã nói rõ, là để chỉ một tay chơi game lâu năm thích tìm hiểu và trải nghiệm thế giới game. Thời xưa khi con chữ và kiến thức nằm ở những trang sách thì chúng ta có Mọt Sách, thời nay khi thế giới hiện đại phát triển với số hóa chúng ta có game và một cộng đồng GosuGamers Vietnam.

## **Giới thiệu**

Vậy GosuGamers Vietnam là ai? Xin trả lời GosuGamers Vietnam là tôi, là bạn và là tất cả chúng ta. Bên trong mỗi game thủ chúng ta đều có một tên Mọt luôn khát khao muốn hiểu thêm muốn biết thêm về những thế giới chúng ta từng trải qua và cũng muốn khám phá thêm những thế giới game mới trong tương lai.

Thế giới của mỗi game không gói gọn trong hành trình chơi, chúng còn nằm rải rác trong các tư liệu nhật vôi, những bia đá dòng chữ còn để lại về những sự kiện nào đó trong quá khứ và cũng có thể nằm trong một quyển tiểu thuyết hay truyện tranh phát hành kèm theo. Chẳng phải một phần nào đó trong bạn muốn biết hết về chúng, muốn trở thành một tên đi tìm tòi đọc thêm hay sao?

Chính vì thế, team GosuGamers Vietnam đã hình thành với mục tiêu chuyển tải những bài viết về thế giới game, những thứ có thể bạn chưa biết, những bình luận đánh giá về vận mệnh của game, nhà làm game và nền công nghiệp game.

Những tâm tư nguyện vọng của các game thủ mobile chơi Candy Crush Saga thường bị cho rằng “không đủ chuẩn làm game thủ, những game thủ chơi game MOBA bị cho là “nhai game rác”, những người mua game bản quyền để rồi bị gán là “bọn nhà giàu thích hoang phí” đều sẽ được team Mọt truyền tải.

Có thể mỗi chúng ta nằm trong một nhóm bị kỳ thị lẫn nhau nhưng tất cả chúng ta tạo nên cộng đồng game thủ. Mỗi người có khẩu vị riêng, sở thích riêng có thể làm những kẻ khác thấy ngứa mắt nhưng xã hội ngoài kia đều nhìn chúng ta là cùng 1 nhóm: GosuGamers Vietnam.

Esport là gì? Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh đầy đủ là Electronic Sport, khi dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là môn thể thao điện tử. Nói một cách dễ hiểu hơn, esport là sự cạnh tranh giữa những người chơi thông qua một trò chơi điện tử. Trong trận đấu, người chơi sẽ so tài với nhau để tìm ra người chiến thắng.

Các trò chơi này nhìn chung sẽ được vận hành chủ yếu thông qua các thiết bị điện tử (PC, điện thoại,...), người chơi sẽ thao tác trên các thiết bị này như điều khiển chuột, điều khiển bàn phím, điều khiển,...

Môi trường thi đấu sẽ là một không gian ảo (mỗi trò chơi sẽ có một hoạt ảnh khác). Các thể loại game thường được sử dụng trong thi đấu esports thường là nhập vai, chiến đấu, mang tính chiến lược cao. Khi bắt đầu trò chơi, không bên nào giống bên nào, để đảm bảo tính công bằng trong trò chơi.

Các thể loại game esport nổi tiếng như LOL, Dota2, CSGO, Fifa Online 4, PUBG Mobile, PUBG PC, Tập kích, COD,...

Hình thức thi đấu tùy thuộc vào từng trận đấu cũng như luật chơi, nhìn chung các game thủ sẽ thi đấu theo hình thức solo (đấu đơn), loại Dou (đấu đội) hoặc tổ đội (đấu nhóm 4 đến 5 người). Mỗi trận đấu diễn ra đều có trọng tài giám sát trận đấu, điều này sẽ giúp trận đấu không xảy ra gian lận. Các tuyển thủ vinh dự tham dự các vòng đấu của giải Esports nhìn chung đều là những game thủ có kinh nghiệm dày dặn, rất chuyên nghiệp và am hiểu về game. Đặc biệt, các giải đấu esports được tổ chức như một phần thi

đấu đồng đội sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn. Các đội muốn chiến thắng phải rèn luyện tinh thần đồng đội, có chiến lược rõ ràng,....

Tại Việt Nam, số lượng các đội tuyển chuyên nghiệp tham gia các giải đấu esports là rất lớn. Trung bình mỗi môn thể thao esports có ít nhất vài chục đội đăng ký tham gia thi đấu. Vì vậy, đội muốn tham dự giải chung kết phải tham dự vòng 1/16. Chính vì vậy mà Esport vẫn được coi là một trong những môn thể thao hấp dẫn và thú vị không thua kém gì môn thể thao hoàng gia.